



Thư Chúc Mừng Năm Mới

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023. Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội và Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các đơn vị phối hợp. Các cấp Hội Nông dân của thành phố Hà Nội đã chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, xây dựng kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, nhiệm vụ chính trị của Hội với các chỉ tiêu cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đẩy mạnh các hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế, gắn với các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị của Thủ đô.

Năm 2023, tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố và chủ đề của Hội Nông dân Thành phố “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028”. Các cấp Hội Nông dân Thành phố cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra.

Xuân mới Quý Mão đã đến, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hà Nội, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân Thủ đô, quý bạn đọc, các cơ quan, đơn vị, cộng tác viên cùng gia đình lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. **Năm mới giành nhiều thắng lợi mới!**

Phạm Hải Hoa

Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 VÀ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)

Nguyễn Hòa biên tập

Căn cứ Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 06/12/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Hà Nội hướng dẫn một số nội dung công tác tuyên truyền trong năm 2023 như sau:

* Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão năm 2023, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới gắn với tuyên truyền kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968...;

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng và các cấp Hội Nông dân trong suốt 93 năm qua, đặc biệt là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng, những

âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố nhất là 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; 10 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng chính đồn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Kết luận số 01/KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2022;

- Tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XIII) về việc “Tổ chức Tết Quý Mão năm 2023”; Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 18/11/2022 về “Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 của Thành phố” đến các cấp Hội Nông dân và Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 2/12/2022 về việc “Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023”.

* Hình thức tuyên truyền

1. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của cơ sở, Cổng thông tin điện tử, Bản tin, Website, Fanpage của Hội Nông dân Thành phố,...

2. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh, truyền hình của Trung ương, Thành phố, của huyện và cơ sở để chuyển tải các nội dung tuyên truyền hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và lễ hội tại địa phương.

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023!

2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

3. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÁC CẤP HND THÀNH PHỐ NĂM 2022

Văn Thanh

Năm 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với các nhiệm vụ chính trị của Thành phố theo chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và của Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023”. Đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

* Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

Các cấp Hội đã tổ chức 4.728 buổi tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện chủ đề công tác và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố và của Hội năm 2022; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ

đô và đất nước trong cán bộ, hội viên nông dân... tới 541.390 lượt hội viên nông dân.

Chỉ đạo tổ chức Hội thi “Nhà Nông đua tài” từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố. Kết quả, đã có 406/406 cơ sở Hội và 16/18 huyện, thị xã đã tổ chức Hội thi. Cấp Thành phố tổ chức vòng sơ khảo ở 02 cụm và Chung kết lựa chọn đội thi xuất sắc đại diện cho Hội Nông dân Thành phố tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc khu vực II tại Hải Phòng đạt giải khuyến khích.

Hàng tháng, tổ chức hội nghị giao ban dư luận xã hội nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, giải quyết vướng mắc từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng. Hội Nông dân Thành phố phối hợp báo, đài Trung ương và Thành phố đăng tải 96 tin, bài tuyên truyền về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; xuất bản và phát hành 35.200 cuốn Bản tin công tác Hội. Trang thông tin điện tử (Website) Hội Nông dân Thành phố và trang Fanpage của các cấp Hội đăng tải 599 tin, bài tuyên truyền về các hoạt động công tác Hội gắn với nhiệm vụ của Trung ương và Thành phố.

*** Công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp**

Tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2022-2027 hoàn thành trong quý IV năm 2022. Tiếp tục chỉ



Đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2022 (Ảnh: Văn Thanh)

đạo các cấp Hội thực hiện công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp.

Hội Nông dân thành phố Hà Nội, các huyện, thị xã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Trung tâm chính trị huyện, thị xã đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho 10.366 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành và Chi hội trưởng Hội Nông dân cơ sở.

Trong năm, đã kết nạp được 12.088 hội viên mới đạt 115% so với chỉ tiêu Trung ương giao, đến nay tổng số hội viên của Thành phố là 466.689 hội viên; xây dựng nguồn quỹ Hội tăng 6 tỷ 193 triệu đồng; bình quân Quỹ Hội đạt 215.000 đồng/hội viên.

Các cấp Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thành lập và ra mắt 56 chi hội với 1.071 thành viên và 578 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 4.428 thành viên tham gia. Năm 2022, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Hội Nông dân các huyện, thị

xã cuối năm, có 18/18 đơn vị được đánh giá xếp Hoàn tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 14 đơn vị được đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*** Kết quả triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.**

Ngay từ đầu năm các cấp Hội đã tổ chức phát động thi đua, vận động hội viên đăng ký thực hiện. Năm 2022, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động và đã có 283.972 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 63% so với tổng số hộ hội viên). Kết quả bình xét có 196.276 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 69% so với hộ đăng ký) đạt 118% chỉ tiêu Trung ương giao.

Hội Nông dân Thành phố tham gia Hội nghị biểu dương hộ sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022. Tại Hội nghị có 06 nông dân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 01 nông dân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục duy trì các tổ đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, vận động hội viên giúp nhau vượt khó, thoát nghèo với tổng số tiền 4 tỷ 128 triệu đồng với 17.026 ngày công. Hội Nông dân các huyện, thị xã đã vận động, hỗ trợ gần 750 triệu đồng xây, sửa chữa 33 ngôi nhà cho hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Phối hợp tham gia rà soát, đăng ký giúp đỡ 654 hộ thoát nghèo trong năm 2022.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng 161 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 08 huyện. Hội

Nông dân các huyện, thị xã tặng 3.782 suất quà, trị giá gần 1,3 tỷ đồng cho các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, về kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể cho 3.475 hội viên nông dân. Hội Nông dân các huyện, thị xã đã hướng dẫn thành lập mới được 18 Hợp tác xã; các cơ sở Hội đã hướng dẫn thành lập được 410 tổ hợp tác.

*** Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường**

Vận động nông dân tích cực thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia sửa chữa 1.795 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, kiên cố hóa 564 km kênh mương nội đồng; đóng góp 26.750 ngày công, trên 6.574 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

Các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động và đã có 354.918 hộ nông dân tham gia đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2022; hướng dẫn xây dựng 492 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; đã tổ chức trồng và gắn biển 112 hàng cây nông dân với tổng số 9.250 cây; 60 tuyến đường hoa nông dân với độ dài 18,5km; 35 mô hình cánh đồng sạch; 38 mô hình hàng cây kiểu mẫu.

*** Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh**

Các cấp Hội Nông dân thành phố Hà

Nội đã làm tốt công tác hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Năm 2022, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn Thành phố tăng trưởng 46 tỷ 316 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn Thành phố đang quản lý đạt trên 716 tỷ đồng. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố chỉ đạo các huyện, thị xã hướng dẫn cơ sở xây dựng dự án, đồng thời kiểm tra, thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo các cấp Hội giải ngân, giám sát giải ngân 668 dự án với số tiền 300 tỷ 138 triệu đồng cho 9.159 hộ vay vốn.

Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tăng cường phối hợp với ngân hàng Chính sách Xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, dư nợ đến nay đạt 3.055 tỷ 566 triệu đồng cho 65.980 hộ vay. Phối hợp với các Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp & PTNT hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, dư nợ đạt 1.203 tỷ 480 triệu đồng cho 13.467 hộ vay. Dư nợ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đạt trên 16 tỷ đồng cho 189 hộ vay.

Phối hợp tổ chức 2.060 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thuốc thú y ...cho 200.532 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Tham mưu với các cấp chính quyền và phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ 2.425 tấn phân bón các loại, 197,67 tấn lúa giống, 1.685 tấn thức ăn chăn nuôi, trên 5 tấn thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ chế phẩm sinh học cho hội viên nông dân sản xuất ước tính trị giá gần 16 tỷ đồng.

Phối hợp với Bưu điện cùng cấp triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2022 với các nhóm hoạt động như: rà soát, đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn; kết nối, tiêu thụ

nông sản cho nông dân; phát triển cộng tác viên, đại lý bán hàng; tổ chức truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn. Đã có 1.234 sản phẩm OCOP và 54 chủ thể là hộ sản xuất kinh doanh nông sản đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Phối hợp với các ngành chức năng, các trường nghề tổ chức các lớp dạy nghề cho 1.925 hội viên nông dân về chăn nuôi, thú y, kỹ thuật trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn, chế biến thực phẩm, may công nghiệp, gỗ dân dụng; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.682 hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thường xuyên quan tâm thực hiện công tác kiểm tra giám sát, công tác thi đua khen thưởng. Qua đó phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế để có phương án khắc phục và khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Trong năm qua, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những kết quả trên, Hội Nông dân Thành phố đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện phong trào "Người tốt, việc tốt" giai đoạn 1992-2022; cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố; 23 tập thể và 35 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen; 5 đơn vị cấp huyện và 1 đơn vị thuộc Thành Hội được Ủy ban Nhân dân Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc; 32 tập thể và 52 cá nhân được Hội Nông dân Thành phố tặng bằng khen.

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 1+2 NĂM 2023

Văn Thanh biên tập

Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đề nghị các cấp Hội bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, trong đó tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

- Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Về kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa XV (từ ngày 5 - 9/01).

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Nguyên Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (15/02/1913 - 15/02/2023).

- Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nhân dân (25/01/1948 - 25/01/2023)

- Về tình hình kinh tế - xã hội năm

2022; Các hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Về tình hình dư luận xã hội về việc triển khai dự án xây dựng đường vành đai 4 và tình hình tư tưởng, tâm trạng nhân dân dịp cuối năm.

- Về việc thực hiện Nghị quyết 15 - NQ/TU ngày 4/7/2017 của Thành ủy Hà Nội; “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

- Về Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

- Về việc thực hiện chương trình Nông thôn mới; chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

- Tuyên truyền kết quả tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở; tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở xong trong quý I/2023.

TIN HOẠT ĐỘNG CÁC CẤP HỘI

Văn Thanh

I. HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ



Đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố phát biểu tại Hội nghị họp Ban Chấp hành (Ảnh: Văn Thanh)

Ngày 19/12, Hội Nông dân Thành phố tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo các báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, dự thảo đề cương báo cáo chính trị Đại hội Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đại biểu tham dự hội nghị với tinh thần dân chủ trao đổi, đóng góp các ý kiến vào các dự thảo báo cáo và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ngày 23/12, Hội Nông dân Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Huy Thành – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố; đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm Hội Nông dân Thành phố và các đồng chí Thường trực Hội Nông dân

các huyện, thị xã tham dự.



Đồng chí Nguyễn Thị Văn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho các tập thể và cá nhân (Ảnh: Văn Thanh)

Trong năm 2022, với sự nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức các cấp Hội Nông dân Thành phố đã triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hội Nông dân Thành phố đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2022, có nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương và Thành phố tặng bằng khen. Tại hội nghị, Hội Nông dân Thành phố và Hội Nông dân các huyện, thị xã đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.



Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thu Hiền)

Chiều ngày 25/12, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đến thăm và làm việc với Hội Nông dân thành phố Hà Nội. Tham dự có đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban Hội Nông dân Thành phố. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Trần Bình Quân - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm Hội Nông dân tỉnh tham dự.

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân hai Tỉnh, Thành phố đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật về công tác Hội và phong trào nông dân của hai đơn vị. Đồng thời trao đổi và thống nhất cần tăng cường công tác phối hợp trao đổi kinh nghiệm về xây dựng mô hình kinh tế tập thể, sản phẩm OCOP và việc kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP...



Đồng chí Trần Bình Quân - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị làm việc với Huyện ủy Mê Linh (Ảnh: Văn Thanh)

Sáng ngày 26/12/2022, Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đến thăm và làm việc với Huyện ủy Mê Linh. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mê Linh tham dự.

Đại diện lãnh đạo huyện Mê Linh, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy đã thông tin khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện trong thời gian qua. Trước đó đoàn công tác đã đến

thăm và dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng, thăm mô hình trồng hoa hồng tại xã Mê Linh và mô hình trồng lan ở xã Đại Thịnh. Đây là những mô hình tiêu biểu của hội viên nông dân, phát huy được thế mạnh của huyện Mê Linh nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

II. HỘI NÔNG DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

1. Huyện Ba Vì



Hội Nông dân huyện Ba Vì thăm hỏi, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn là người công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022 (Ảnh: Xuân Cừ)

Phối hợp tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Luật đất đai, Luật khiếu nại tố cáo, Luật An toàn giao thông... được 33 buổi cho trên 4.126 lượt người.

Phối hợp tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho 110 hội viên nông dân tại xã Phú Châu và thị trấn Tây Đằng. Duy trì dự án phát triển chăn nuôi bò sinh sản cho 250 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay với số tiền 03 tỷ đồng nguồn vốn của Công ty cổ phần Ao Vua.

Đôn đốc thu hồi 4,3 tỷ đồng của 10 dự án, đến nay, dư nợ Quỹ HTND đạt trên 53 tỷ đồng cho 2.264 hộ vay; dư nợ Ngân hàng NN&PTNT đạt gần 291 tỷ đồng. Ngân hàng Liên Việt và Quỹ khuyến nông Thành phố đạt 8 tỷ đồng cho 103 hộ vay; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 279 tỷ đồng. Trong tháng các cơ sở Hội đã kết nạp được 19 hội viên.

2. Huyện Chương Mỹ



Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phối hợp tổ chức 02 hội nghị tọa đàm thúc đẩy sự tham gia của các cấp Hội và hội viên nông dân trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh cho 280 lượt hội viên; 02 lớp tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông cho 220 lượt cán bộ hội viên nông dân; 8 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh làm cây vụ đông, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm cho 960 lượt người tham dự. Phối hợp tuyển sinh 35 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2022 theo quyết định 46-QĐ/CP của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục duy trì sinh hoạt 26 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trên toàn huyện. Giám sát giải ngân 03 dự án vốn vay nguồn Quỹ HTND Thành phố với số tiền 1,8 tỷ đồng và thu hồi 01 dự án với số tiền là 500 triệu cho quay vòng tại chỗ.

Phối hợp với các Ngân hàng giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất, đến nay dư nợ Quỹ HTND đạt trên 50 tỷ đồng cho 1.773 hộ vay; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 197.440 triệu đồng cho 4.512 hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt trên 109 tỷ đồng cho 1.193 hộ vay.

3. Huyện Đan Phượng

Các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà



Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố cho Hội Nông dân huyện Đan Phượng (Ảnh: Nguyễn Liên)

nước và của địa phương. Hướng dẫn Hội Nông dân các cơ sở tổ chức Đại hội Chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phối hợp tổ chức hội nghị tọa đàm về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao nghiệp vụ công tác tổ chức Hội cho 150 cán bộ, hội viên của 2 huyện Đan Phượng và Phúc Thọ; tổ chức 08 hội nghị tập huấn mô hình nuôi nấm Đông trùng hạ thảo tại nhà và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 600 hội viên nông dân tại 8 xã Hạ Mỗ, Song Phượng, Trung Châu, Đông Tháp, Thị trấn Phùng, Thượng Mỗ, Tân Lập, Thọ An. Cử 50 cán bộ, hội viên tham dự Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

4. Huyện Đông Anh



Đồng chí Dương Thị Hằng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân huyện Đông Anh (Ảnh: Đức Trọng)

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 66 buổi tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, Luật đất đai, Luật an toàn giao thông với trên 3.710 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Nội tổ chức hội nghị liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi an toàn, quảng bá xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, nông nghiệp Ocop với 150 đại biểu tham dự. Phối hợp với Trung tâm Dân số KHHGD tổ chức truyền thông dân số được 04 buổi cho 460 hội viên tham dự.

Các cơ sở Hội tổ chức được 22 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.550 hội viên. Trong tháng kết nạp được 209 hội viên mới, xây dựng Quỹ Hội tăng thêm 96 triệu đồng.

Các cơ sở Hội tín chấp vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số tiền trên 2 tỷ đồng cho 16 hộ vay; tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 25 hộ vay với số tiền 1,4 tỷ đồng.

5. Huyện Gia Lâm



Hội Nông dân huyện Gia Lâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ kế toán quỹ HTND (Ảnh: Trần Luân)

Phối hợp tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật đất đai và xây dựng; Luật An toàn giao thông; Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Dân sự, hôn nhân và gia đình; chính sách giải phóng mặt bằng thu hút trên 1.150 lượt cán bộ, hội viên tham gia.

Các cơ sở Hội phối hợp tổ chức 12 buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp về kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả, tập huấn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tập huấn chăm sóc phòng chống dịch cho đàn gia súc gia cầm... cho 1.140 lượt hội viên nông dân.

Phối hợp Phòng kinh tế, Hợp tác xã gắn biển vùng sản xuất VietGap. Thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Đan Phượng. Phối hợp với Ban Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố tổ chức tập huấn về công tác nghiệp vụ kế toán Quỹ hỗ trợ nông dân cho cán bộ Hội cơ sở. Tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND với số tiền 850 triệu cho 35 hộ hội viên nông dân trên địa bàn xã Cổ Bi, Đặng Xá, Yên Viên vay phát triển kinh tế.

6. Huyện Hoài Đức



Hội Nông dân huyện Hoài Đức tổ chức giải ngân Quỹ HTND tại xã Đức Thượng (Ảnh: Đắc Hoàng)

Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phối hợp tổ chức 02 hội nghị tập huấn về sản xuất rau an toàn và chăm sóc bưởi sau thu hoạch tại xã Dương Liễu, Minh Khai cho trên 250 hội viên nông dân. Đôn đốc thu hồi dự án vay vốn Quỹ HTND nguồn Thành phố quay vòng.

Phối hợp với các Ngân hàng giúp hội viên nông dân vay vốn, đến nay dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt trên 7 tỷ đồng cho 66 hộ vay; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 126 tỷ đồng cho 2.782 hộ vay. Xây dựng quỹ Hội các cơ sở tăng trưởng được 25 triệu đồng.

7. Huyện Mê Linh



Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa và Huyện ủy Mê Linh thăm mô hình trồng hoa hồng thể tại xã Mê Linh (Ảnh: Văn Thanh)

Cán bộ, hội viên nông dân huyện tích cực tham gia trưng bày sản phẩm hoa Hồng thể tại Lễ hội hoa Mê Linh tại Đền thờ Hai Bà Trưng.

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2022. Biểu dương khen thưởng 40 tập thể và 160 cá nhân có thành tích trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Tiếp đoàn Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá và Hội Nông dân TP Hà Nội tham quan học tập kinh nghiệm mô hình hoa Hồng thể tại xã Mê Linh, mô hình Hoa Lan xã Đại Thịnh. Hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nội Nông dân xã Hoàng Kim chuẩn bị Đại hội điểm cấp xã nhiệm kỳ 2023- 2028.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện triển khai Dự án giải quyết việc làm cho hội viên nông dân xã Tiến Thịnh vay vốn với số tiền 312 triệu đồng. Triển khai dự án hỗ trợ 10 nông dân vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền là 375 triệu đồng để phát triển mô hình kinh tế VAC.

8. Huyện Mỹ Đức

Chỉ đạo ra mắt 06 Tổ hội nông dân nghề nghiệp tại các xã: Đốc Tín, Tuy Lai, Xuy Xá, Phúc Lâm, Mỹ Thành, An Tiến... và giải ngân Quỹ HTND nguồn Thành phố với số tiền 2,1 tỷ đồng.

Hiện nay dư nợ Quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 36 tỷ đồng giúp 1.701 hộ vay phát triển kinh tế; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 158 tỷ



Ra mắt Tổ hội nghề nghiệp phát triển kinh tế tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức (Ảnh: Nguyễn Thị Tinh)

đồng cho 3.413 hộ vay với 99 tổ tiết kiệm vay vốn; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt trên 38 tỷ đồng với 33 tổ tín chấp, số hộ vay là 350 hộ.

Chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tổ chức Đại hội Chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo đúng thời gian quy định. Tổng số hội viên hiện tại của toàn huyện là 20.345 hội viên.

9. Huyện Phú Xuyên



Đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022 (Ảnh: Phương Thảo)

Tổ chức kiện toàn bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 02 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phối hợp tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội, tổ hội Nông dân nghề nghiệp góp phần xây dựng tổ chức Hội vững

mạnh với 150 cán bộ, hội viên nông dân 02 huyện Phú Xuyên và Thường Tín tham gia; 02 hội nghị chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 120 cán bộ, hội viên nông dân; 01 hội nghị tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ cho hơn 500 cán bộ, hội viên.

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ HTND, các mô hình điểm và chương trình phối hợp với các Ngân hàng với trên 100 đại biểu tham dự. Thu hồi gốc và triển khai cho vay quay vòng vốn Quỹ HTND với số tiền 900 triệu đồng. Trong tháng kết nạp mới 63 Hội viên. Quỹ Hội tăng được 35 triệu đồng.

10. Huyện Phúc Thọ



Ban Điều hành Quỹ HTND huyện Phúc Thọ giám sát công tác giải ngân tại cơ sở (Ảnh: Văn Mạnh)

Tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; đánh giá xếp loại kết quả thi đua, đề xuất khen thưởng đối với các cơ sở Hội. Kết quả có 10/21 cơ sở Hội xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội Nông dân Huyện đề nghị Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; đề nghị Hội Nông dân Thành phố tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân; UBND Huyện tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 08 cá nhân. Năm 2022, Hội Nông dân Huyện được Hội Nông dân Thành phố xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tham gia tuần lễ giới thiệu, quảng bá sản phẩm

làng nghề, sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ năm 2022. Tổ chức giải ngân 9 dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Thành phố và huyện với số tiền là 3,9 tỷ đồng.

Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 05 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” thực hiện Chỉ thị 26 của Chính phủ về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nông dân; các mô hình an ninh tự quản; góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

11. Huyện Quốc Oai



Hội Nông dân Quốc Oai phối hợp tổ chức diễn đàn khoa học "ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành (Ảnh: Thành Trung)

Phối hợp với Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân Thành phố tổ chức hội nghị tọa đàm về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với 70 đại biểu tham dự. Phối hợp tổ chức diễn đàn khoa học "ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025" với 100 cán bộ hội viên nông dân tham gia.

Tiếp đón đoàn công tác Hội Nông dân Thành phố và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai về thăm, học tập mô hình kết nối tiêu thụ nông sản. Cử 52 đại biểu tham dự lễ tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ tư do Trung ương Hội tổ chức.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật chăm sóc cây có múi; hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản thuốc sinh học phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; và rau an toàn được 812 buổi. Tổ chức tập huấn được 15 lớp với 1.631 hội viên tham dự.

Hội Nông dân xã Sài Sơn phối hợp tổ chức 01 lớp kỹ thuật cắt, tỉa cành chăm sóc cây bưởi sau thu hoạch. Hội Nông dân xã Đại Thành phối hợp tập huấn 01 lớp hướng dẫn các nhà cung cấp, đăng ký vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử Post Mart.vn với 100 lượt hội viên tham dự.

12. Huyện Sóc Sơn



Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sóc Sơn tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 (Ảnh: Văn Vĩ)

Phối hợp tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 tại 2 xã Thanh Xuân và Tân Dân. Tổ chức 25 buổi kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân; các vùng sản xuất, các mô hình sản xuất, kiểm tra vốn quỹ HTND, vốn vay các Ngân hàng.

Tổ chức 03 hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng rau hữu cơ, quy trình sản xuất và quản lý thương hiệu nếp cái hoa vàng; kỹ thuật về xử lý bệnh trên cây khoai tây cho 270 hội viên tham gia; 01 hội thảo đầu bờ mô hình trồng ngô nếp với trên 100 hội viên nông dân; 01 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ đến 100 cán bộ, hội viên nông dân.

Tiếp tục duy trì 5 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 175 hội viên nông dân, 26 tổ tự quản về môi trường tại các Chi hội. Phối hợp tổ chức mua 50 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân

phục vụ sản xuất. Giải ngân quỹ HTND nguồn Thành phố ủy thác số tiền với số tiền 3,9 tỷ đồng tại 7 xã cho 80 hộ nông dân vay, thu hồi gốc dự án tháng 12 với số tiền 2,48 tỷ đồng, hướng dẫn 05 đơn vị lập dự án vay vốn.

13. Thị xã Sơn Tây



Hội Nông dân xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây tổ chức tập huấn về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp chuyên canh (Ảnh: Thanh Hải)

Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội, công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 cho gần 2.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở kiện toàn 01 chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Phối hợp tổ chức 2 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho 116 hội viên nông dân. Tổ chức bình xét phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu: kết quả có 5.600 hộ đạt hộ SKXD giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương đạt 9 hộ, cấp Thành phố đạt 89 hộ.

Tổ chức giải ngân với số tiền trên 2 tỷ đồng cho 41 hộ vay tại 4 cơ sở Hội, thẩm định 29 hộ vay của 2 dự án vay quay vòng. Thu hồi 1 tỷ đồng vốn đến hạn. Phối hợp triển khai đăng ký 73 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân phục vụ sản xuất. Trong tháng kết nạp được 12 hội viên, quỹ hội tăng 3,3 triệu đồng.

14. Huyện Thạch Thất

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông, công tác phòng chống thiên tai, phòng



Hội Nông dân xã Đại Đồng phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về sử dụng phân bón Văn Điển trong sản xuất nông nghiệp (Ảnh: Lê Vinh Thịnh)



Hội Nông dân huyện Thanh Oai cùng các đồng chí lãnh đạo huyện thăm hộ sản xuất kinh doanh giỏi chuyên sản xuất ba lô, túi sách tại xã Tam Đa (Ảnh: Quốc Thắng)

chống rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi....

Thu hồi 16 dự án Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Thành phố; 5 dự án Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn huyện; 4 dự án của 2 xã Canh Nậu và Phú Kim đến hạn và triển khai dự án vay mới.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra 11 Chi hội, thẩm định, đối chiếu, kiểm tra dư nợ ở các tổ tiết kiệm và vay vốn. Các cơ sở Hội tiến hành 22 cuộc kiểm tra tại Chi hội về hoạt động công tác Hội, quản lý, sử dụng quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn vay các Ngân hàng.

Trong tháng đã kết nạp được 99 hội viên mới, nâng tổng số hội viên kết nạp được trong cả năm là 855 hội viên.

15. Huyện Thanh Oai

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tập trung thu hoạch rau màu, cây vụ đông. Duy trì tốt việc vệ sinh môi trường và chăm sóc tuyến đường hoa, đoạn đường tự quản vào sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở tại xã Hồng Dương. Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại xã Kim Thư. Nắm bắt tình hình giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 trong hội viên nông dân. Kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản tại gian hàng của huyện như: Ba lô túi sách, gạo,

măng, miến, tương, trứng, cà chua...

Đôn đốc và thu hồi phí quỹ HTND nguồn huyện và Thành Phố đối với các xã đến kỳ hạn. Tổ chức giải ngân nguồn cơ sở cho các xã Cự Khê, Phương Trung và thị trấn Kim Bài với số tiền 217 triệu đồng; giải ngân nguồn Thành phố cho xã Hồng Dương với số tiền 375 triệu đồng.

16. Huyện Thanh Trì



Hội Nông dân huyện Thanh Trì tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hội viên nông dân nghèo tại xã Hữu Hòa (Ảnh: Văn Bình)

Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc. Hoàn thành Đại hội Chi hội nông dân nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kế toán quỹ cho cán bộ Hội cơ sở. Phối hợp tiếp Đoàn kiểm

tra Thành phố về kiểm tra, chấm điểm và xét công nhận 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tổ chức bàn giao nhà và hỗ trợ kinh phí cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hữu Hoà với số tiền 40 triệu đồng.

Phối hợp tổ chức 22 hội nghị tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh, kỹ thuật nuôi thủy sản và phòng bệnh mùa đông, phòng chống dịch sốt xuất huyết,... Trong tháng kết nạp được 29 hội viên mới.

17. Huyện Thường Tín



Hội Nông dân huyện Thường Tín tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hội viên nông dân nghèo tại xã Khánh Hà (Ảnh: Thanh Hương)

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị 16-CT/TU ngày 13/9/2022 của Thành ủy Hà Nội; các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân qua Zalo, facebook, fanpage.. đến 8.365 hội viên nông dân.

Tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho gần 100 cán bộ Hội. Hội Nông dân huyện Thường Tín tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hội viên nông dân nghèo tại xã Khánh Hà với số tiền 20 triệu đồng.

Phối hợp với các Ngân hàng chỉ đạo các cơ sở hội duy trì các tổ tín chấp giúp hội viên nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế. Đến nay dư nợ vốn vay Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 35,9 tỷ đồng cho 331 hộ hội viên nông dân vay; dư nợ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội là 140,57 tỷ đồng cho 3.894 hộ hội viên nông dân vay. Tiếp tục cho 11 đơn vị làm hồ sơ quay vòng vốn với số tiền 4 tỷ nguồn Quỹ hỗ trợ Nông dân Thành phố ủy thác và 400 triệu đồng nguồn của Quỹ hỗ trợ nông dân huyện.

18. Huyện Ứng Hòa



Hội Nông dân huyện Ứng Hòa tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hội viên nông dân nghèo tại xã Viên An (Ảnh: Minh Diệp)

Tuyên truyền các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân, việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ qua đài truyền thanh cơ sở, trang Fanpage, Zalo... được 25 buổi cho 9.235 lượt hội viên.

Hội Nông dân huyện hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà cho 02 hộ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vạn Thái và Viên An với số tiền 65 triệu đồng. 100% các Chi hội trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Phối hợp với các Ngân hàng giúp hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Hiện nay dư nợ Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 5,497 tỷ; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 21,631 tỷ đồng cho 4.500 hộ vay; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 58,116 tỷ đồng cho 667 hộ vay.

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG CHI, TỔ HỘI NÔNG DÂN NGHỀ NGHIỆP THEO LIÊN KẾT 4 NHÀ, 5 NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THỊNH VƯỢNG, NÔNG DÂN GIÀU CÓ

Phạm Đức Trọng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Anh

Thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/HNNDTW, của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về “Đẩy mạnh xây dựng Chi Hội, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp” và Chương trình số 01- CT/TU, của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII về “Tăng cường công tác xây dựng chính đồn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống Chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” gắn với việc thực hiện Đề án số 25- ĐA/HNNDT, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án số 25- ĐA/HNNDT của Hội Nông dân Thành phố Hà Nội về nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả việc xây dựng Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn hiện đại, văn minh. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở, cán bộ, hội viên nông dân trong việc lựa chọn, phát huy thế mạnh ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của địa phương để xây dựng Chi, Tổ



Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố và huyện Đông Anh tham quan gian hàng trưng bày của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chạm khắc gỗ, đồ gỗ cao cấp xã Văn Hà, huyện Đông Anh (Ảnh: Đức Trọng)

Hội nông dân nghề nghiệp phù hợp, đảm bảo theo tiêu chí “5 tự”: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và “5 cùng”: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi.

Chú trọng đầu tư các nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các tổ chức tài chính, tín dụng khác; các chương trình, dự án hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp; tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh thiết thực, hiệu quả; hợp tác với các doanh nghiệp, Hợp tác xã để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Đến nay, 100% Hội Nông dân các xã đã thành lập, ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, Chi Hội Nông dân nghề nghiệp. Toàn huyện hiện có 6 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp theo liên kết 4 nhà, 5 nhà với trên 120 hội viên; 90 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với trên 1.500 hội viên tham gia sản xuất, kinh doanh theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp đô thị và phát triển làng nghề như: Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trồng nho thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc; Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng sen, hoa cây cảnh tại xã Cổ Loa; Tổ Hội nông dân nghề nghiệp chạm khắc gỗ” thôn Vân Điểm, xã Vân Hà...

Tiêu biểu như Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chạm khắc gỗ, đồ gỗ cao cấp xã Vân Hà, huyện Đông Anh. Năm 2020, Hội Nông dân Huyện đã hướng dẫn Hội Nông dân xã Vân Hà vận động cán bộ, hội viên, nông dân, thợ giỏi, nghệ nhân nghề chạm khắc gỗ tham gia thành lập Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chạm khắc gỗ, đồ gỗ cao cấp với 28 thành viên gồm: 06 nghệ nhân, 05 thợ giỏi, 04 doanh nghiệp và 17 hội viên sản xuất kinh doanh. Chi Hội tạo việc làm cho khoảng 170- 200 lao động; thu nhập trung bình từ 7 triệu đến 10 triệu/tháng. Tiêu biểu như hộ chị Nguyễn Thị Quý, năm 2021 tổng số tiền nộp thuế đạt 170 triệu đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chạm khắc gỗ, đồ gỗ cao cấp duy trì sinh hoạt theo hướng dẫn của Hội Nông dân các cấp và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vân Hà. Chi Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, phát triển nghề chạm khắc gỗ và đồ gỗ địa phương; bước đầu đạt được kết quả nổi bật như sau: Các thành viên trong Chi Hội nghề nghiệp chạm khắc gỗ tham gia các cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ cấp Thành phố và Quốc gia đã đạt được: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải khuyến khích cấp Quốc gia; cấp Thành phố đạt 02 giải ba, 03 giải khuyến khích năm 2020; Năm 2021 có 4 hội viên có

sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Có 03 thành viên của Chi Hội được phong tặng danh hiệu nghệ nhân thành phố Hà Nội năm 2021... ra mắt cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm gỗ mỹ nghệ đạt OCOP 3 sao trở lên.

Trong thời gian tới tiếp tục đưa sản phẩm tham gia sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã giúp người dân quảng bá, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ; thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài ra Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chạm khắc gỗ cũng rất tích cực trong các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hoạt động xã hội hóa đóng góp xây dựng quê hương như: Ủng hộ miễn trung, tặng quà trẻ em nghèo, xây dựng quỹ phòng chống dịch Covid-19 xã, thôn và quỹ vacxin với tổng số tiền 44,7 triệu đồng; tặng quà hộ cận nghèo và hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Xuân Nhâm Dần với tổng số tiền 12 triệu đồng và nhiều hoạt động ủng hộ, từ thiện khác.

Có thể nói việc thành lập các Chi, Tổ Hội nghề nghiệp là chủ trương rất đúng đắn; việc thành lập, ra mắt các Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo liên kết 4 nhà, 5 nhà là cách làm chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân Đông Anh tạo cơ hội rất tốt cho các hộ sản xuất kinh doanh liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Qua đó xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho các hộ nông dân. Góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, giúp hộ gia đình hội viên thoát cận nghèo, làm giàu; phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng huyện thành quận, xã, thị trấn thành phường.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG LÀ CỜ ĐẦU TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI, ĐOÀN KẾT GIÚP NHAU LÀM GIÀU VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG.

Thiều Văn Sơn – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn được Ban chấp hành Hội Nông dân huyện xác định là phong trào trọng tâm của các cấp Hội. Trong những năm qua, phong trào đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn và đã đạt được nhiều kết quả to lớn, tạo động lực động viên hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu và giúp đỡ nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng Hội vững mạnh.

Hàng năm, ngay từ đầu năm Hội Nông dân từ huyện đến các xã, thị trấn căn cứ vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và các chỉ tiêu thi đua được giao để xây dựng Chương trình công tác của đơn vị mình. Hội Nông dân huyện tổ chức ký kết giao ước thi đua và giao chỉ tiêu thi đua đến từng cơ sở Hội; Hội Nông dân xã, thị trấn tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua đến chi, tổ Hội và hội viên. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tiêu chuẩn đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp để cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ và đăng ký thực hiện.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và kết quả đăng ký của hộ nông dân, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở đổi mới phương



Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố thăm mô hình trồng rau sạch của bà Đặng Thị Cuối ở xã Đan Phượng, hội viên tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

thức lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; chuyển mạnh sang hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, vật tư, tạo việc làm quan tâm, động viên, khuyến khích các hộ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho nông dân để tạo điều kiện giúp các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát triển sản xuất. Tổ chức kiểm tra, đánh giá bình xét theo tiêu chuẩn và đề nghị công nhận danh hiệu Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp vào cuối năm. Chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở gắn việc đánh giá thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với tổng kết hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm.

Kết quả có 13.365 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương 55 là hộ, cấp Thành phố là 350 hộ, cấp huyện là 2.017 hộ và cấp Cơ sở là 13.365 hộ. Kết quả

bình xét hộ đạt như sau: Trung ương là 35 hộ, cấp Thành phố là 303 hộ, cấp huyện là 1.870 hộ và cấp cơ sở là 10.883 hộ.

Các cấp Hội thường xuyên quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, từ đó nhân rộng các mô hình, điển hình để hội viên nông dân cùng nhau trao đổi, học tập. Lãnh đạo các cấp Hội từ huyện đến các chi Hội đã bám sát, hướng về cơ sở, đổi mới nội dung sinh hoạt chi Hội, tổ Hội, lồng ghép các nội dung sinh hoạt tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai nhiệm vụ công tác Hội gắn công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên nông dân; tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan các mô hình kinh tế có hiệu quả.

Nhằm đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp Hội đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất: Hội Nông dân đã trực tiếp và phối hợp tổ chức được trên 85 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng các giống lúa, giống ngô, đậu tương mới, Kỹ thuật chăm sóc bưởi, các loại rau, hoa, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăn nuôi lợn, bò, gà, thỏ, về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Hội Nông dân huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng và giải ngân được 21 dự án với số tiền 7.200 triệu đồng cho trên 213 hộ hội viên vay phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và ngành nghề; tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 2.794 hộ vay với số tiền 122,5 tỷ đồng; tín chấp vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho 386 hộ vay với số tiền 35,5 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động của phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi như: ông Trần Văn Thắng ở xã Thọ An nuôi bò thịt từ 300 đến 500 con & nuôi trồng quế giải quyết môi trường hàng năm cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng, giải quyết việc

làm cho 30 lao động, trợ giúp 15 hộ nông dân thoát nghèo. Ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022; bà Đặng Thị Cuối với mô hình sản xuất rau an toàn và áp dụng công nghệ sản xuất hữu cơ có diện tích gần 15ha. Sản lượng hàng năm đạt từ 50 - 80 tấn rau củ quả các loại, doanh thu đạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Tạo công ăn việc làm cho 25 lao động thường xuyên với thu nhập ổn định từ 6-7 triệu đồng/người/tháng. Nhiều sản phẩm đã được TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Năm 2022, bà Cuối được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”

Kết quả thực hiện các hoạt động tương trợ giúp nhau giảm nghèo trong những năm qua được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả. Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân xã, thị trấn đã chỉ đạo các chi Hội thành lập tổ đoàn kết tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, phân công các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo về cây con giống, giải quyết việc làm, tiền vốn, ngày công lao động và trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh để các hộ vươn lên. Trong năm, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã phối hợp, phân công giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trăm triệu đồng, gần 300 ngày công lao động, hàng nghìn con giống và giải quyết được hàng nghìn lao động có việc làm, giúp được trên 20 hộ thoát nghèo.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội; uy tín và vị thế của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao bởi có nhiều hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cho thu nhập kinh tế cao góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Với những kết quả đã đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã vinh dự được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022.

"SỐNG CHẾT" VỚI LOẠI SÂM NHÀ NGHÈO, MỘT NÔNG DÂN NGHỆ AN GIỜ ĐÂY BẤT NGỜ LẠI KIẾM BỘN TIỀN

Nguồn: Báo Dân Việt

Sau nhiều lần trồng cây đinh lăng thất bại, mất trắng cả trăm triệu đồng, ông Trung, một nông dân xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An quyết "liều" thêm một lần nữa với cây sâm người nghèo. Quyết định táo bạo mang lại thành công bất ngờ với thu nhập 100 triệu đồng/năm/sào với mô hình trồng đinh lăng trong nhà lưới.



Vườn đinh lăng của ông Trung ở xã Chi Khê, huyện Con Cuông mang lại thu nhập ổn định cho gia đình nhờ việc hái lá bán tươi ngay tại vườn.

Sau khi thất bại, ông Trung ở xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đưa cây đinh lăng vào trồng trong nhà lưới. Đinh lăng phát triển rất tốt, mỗi năm thu hoạch từ 6 - 8 tấn lá. Ảnh: Th.P

Ông Nguyễn Ngọc Trung (trú tại thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) là thương binh hạng 4/4, sau khi nghỉ công tác tại địa phương ông bắt tay vào làm kinh tế.

Quyết định trồng sâm người nghèo

Vốn có kinh nghiệm về y dược trong những năm quân ngũ, nhận thấy tại địa phương có rất nhiều loại cây dược liệu như: hà thủ ô, cà gai leo, cây thìa canh, cây cỏ dẹt ông Trung đã

mày mò bào chế các loại cao thảo dược thử nghiệm cho gia đình, người thân dùng.

Sau đó, có một số người quen đặt hàng nên ông cũng nấu giúp. Từ đó, những công thức về các loại cao thảo dược được ông Trung hoàn thiện.

Đến thời điểm hiện tại thì đã hoàn tất các thủ tục, giấy tờ, đầu tư máy móc hiện đại để bào chế ra lượng lớn cao thảo dược cung ứng cho thị trường.

Đặc biệt, ông Trung nhận thấy cây đinh lăng là cây dược liệu quý, là thành phần chính trong nhiều loại thuốc. Tất cả các bộ phận của loại cây này đều có thể dùng chế biến thuốc nên giá trị kinh tế rất cao.

Ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An loại cây này mọc rải rác ở các vườn đồi, hầu như nhà nào cũng có một vài cây làm cảnh và làm gia vị chứ chưa ai quan tâm sử dụng như loại dược liệu. Quan sát quá trình sinh trưởng của cây đinh lăng trong tự nhiên, ông Trung nhận thấy, loại cây này phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương.



Cây đinh lăng dễ trồng, ít phải chăm sóc. Trồng trong nhà lưới khắc phục được các điều kiện thời tiết cực đoan đinh lăng phát triển rất tốt.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, nắm rõ các kiến thức, năm 2018, ông Trung quyết định đưa cây đinh lăng vào trồng trên đất ruộng. Vậy là 7.000 cành đinh lăng được ông đi xin giống từ các hộ dân trong huyện, giâm xuống đất. Sau thời gian chăm sóc, cây đinh lăng bén rễ, phát triển.

Thế nhưng, nắng hạn gay gắt và những đợt sương muối dày đặc đã khiến cây cháy lá, chết khô khi chưa kịp hái lá. Hơn 100 triệu đồng tiền làm đất, làm bầu, phân bón và công chăm sóc mất trắng.

Trồng đinh lăng trong nhà lưới

Thất bại ban đầu, không làm cho ông Trung nản chí, xác định cây đinh lăng trồng ở ngoài ruộng gặp thất bại là do điều kiện thời tiết cực đoan. Nếu đưa cây trồng này vào nhà lưới thì sẽ khắc phục được vấn đề này. Do đó, ông Trung đã liều đưa vào trồng thử nghiệm 2.000 gốc đinh lăng trên diện tích 500 m2 nhà lưới.

Để chủ động đầu ra cho cây đinh lăng, ông Trung đã nghiên cứu cách bào chế thành cao, thành trà để bán ra thị trường. Ảnh: Th.P

Sau 6 tháng trồng, cây phát triển xanh tốt và cho đợt lá đầu tiên với sản lượng lên đến 8 tạ/lúa, được thương lái thu mua ngay tại ruộng với giá 15.000 - 20.000 đồng/1kg. Mỗi năm 6 lứa thu hoạch với sản lượng lên đến 6 - 8 tấn lá, bán tươi tại ruộng hoặc ông Trung phơi khô.

Đặc biệt, để chủ động đầu ra cho cây đinh lăng, ông đã nghiên cứu cách bào chế thành cao, thành trà để bán ra thị trường. "Dược tính cây đinh lăng cao, là thành phần chính trong nhiều loại thuốc, có tác dụng tốt trong chăm sóc sức khỏe con người. Vì thế cây đinh lăng được ví là nhân sâm của nhà nghèo. Tôi đã bào chế thành công sản phẩm cao đinh lăng, trà đinh lăng túi lọc để bán ra thị trường", ông Trung chia sẻ thêm.

So với các loại cây trồng khác thì cây đinh lăng tốn ít chi phí, ít công chăm sóc và cho thu hoạch lâu dài, năng suất cao và rất thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng đất huyện Con Cuông, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Trung.

Nguyễn Hòa Sưu Tâm

BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN TRONG CHĂN NUÔI

Nguồn: Công TTĐT Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Trong những năm gần đây do chăn nuôi ngày càng phát triển, môi trường càng trở nên ô nhiễm, sự vận chuyển vật nuôi giữa các vùng, các quốc gia (không kiểm dịch hoặc kiểm dịch không đầy đủ) ... dẫn đến dịch bệnh xảy ra ngày càng nhiều và phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Do đó, công tác quản lý dịch bệnh cho đàn vật nuôi trở nên rất quan trọng, quyết định tới hiệu quả chăn nuôi. Sử dụng vắc xin để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được xem là một trong những biện pháp hiệu quả và ít tốn kém hơn cho người chăn nuôi.

Vắc xin là chế phẩm sinh học chứa các mầm bệnh đã bị làm yếu hay làm chết đi (không còn khả năng gây bệnh). Sau khi tiêm vào cơ thể chế phẩm này mới kích thích cơ thể sinh ra kháng thể đặc hiệu chống lại mầm bệnh (còn gọi là miễn dịch).

Mỗi loại vắc xin đều có những đặc thù riêng, hiệu quả và thời gian miễn dịch phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng vắc xin. Nếu quản lý và sử dụng đúng quy trình kỹ thuật sẽ đảm bảo thời gian miễn dịch kéo dài và an toàn, ngược lại sẽ làm giảm khả năng tạo miễn dịch của vắc xin. Do đó, khi sử dụng vắc xin người chăn nuôi cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Bảo quản vắc xin

- Vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp: < 0 độ C (đối với vắc xin sống), từ 2 - 8 độ C (đối với vắc xin chết); nên sử dụng riêng tủ bảo quản vắc xin, vệ sinh sát trùng định kỳ tủ nhằm đảm bảo vô trùng.

- Khi vận chuyển, cần giữ vắc xin trong điều kiện râm mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Nếu vận chuyển xa nên có hộp xốp, phích đá để bảo quản, nếu gần thì bảo quản bằng túi nilông tối màu và đá giữ lạnh.

- Ghi chép việc xuất nhập kho từng loại vắc xin, số lượng, thời hạn sử dụng để sử dụng đúng hạn, tránh lãng phí.

Tủ lạnh bảo quản vắc xin

2. Sử dụng vắc xin

Khi dùng vắc xin cần phải thực hiện theo đúng những nguyên tắc sau:

- Đối tượng cần phòng bệnh

+ Thực hiện phòng bệnh hàng năm đối với những vùng có ổ dịch cũ, vùng có nhiều bệnh truyền nhiễm phát sinh theo mùa.

+ Những nơi chưa có dịch chỉ nên dùng vắc xin chết.

+ Nên phòng bệnh cho vật nuôi 15 - 20 ngày trước khi vận chuyển đi xa và sau 20 - 30 ngày trong trường hợp nhập vật nuôi từ nơi khác về.

+ Vắc xin phòng bệnh nào thì chỉ phòng được loại bệnh đó, không phòng được bệnh khác.

- Hiệu lực của vắc xin: Tình trạng sức khỏe của vật nuôi, điều kiện ngoại cảnh sẽ ảnh hưởng tới hiệu lực của vắc xin. Chỉ sử dụng vắc xin khi vật nuôi khỏe mạnh.

- Thời gian có tác dụng của vắc xin: Tùy loại vắc xin, thời gian cơ thể sẽ tạo được miễn dịch sau khi dùng vắc xin là khác nhau. Trong thời gian đầu, vật nuôi chưa có

miễn dịch đầy đủ nên vẫn có thể mắc bệnh và phát bệnh.

- Liều sử dụng: Cần sử dụng liều lượng vắc xin đúng theo chỉ định của nhà sản xuất.

- Số lần dùng: Tùy loại vắc xin, động vật cảm nhiễm và tình hình dịch tễ mà số lần sử dụng khác nhau, có loại chỉ dùng 1 lần đã đủ miễn dịch cho con vật, một số vắc xin cần dùng nhắc lại hai hoặc nhiều lần (theo hướng dẫn sử dụng).

- Kiểm tra lọ vắc xin trước khi sử dụng

+ Thông tin trên nhãn: tên vắc xin, số lô, số liều sử dụng, ngày sản xuất, số kiểm nghiệm xuất xưởng, thời hạn sử dụng, quy cách bảo quản.

+ Những hư hỏng trong lọ vắc xin: nút chặt hay lỏng, nguyên vẹn hay bị rách, tình trạng lớp sáp phủ bên ngoài, lọ thủy tinh có bị rạn nứt không.

+ Tình trạng vắc xin trong lọ: màu sắc, kết cấu, có bị vón không, có vật lạ không, độ đồng nhất (nếu khi lắc lọ vắc xin vẫn chia thành 2 lớp là đã bị hư hỏng).

- Thao tác khi sử dụng vắc xin

+ Khử trùng các dụng cụ dùng để đựng, pha chế vắc xin bằng cách hấp hoặc luộc, sau đó rửa bằng nước sạch (nước sôi để nguội). Không được rửa bằng thuốc sát trùng.

+ Sát trùng bằng cồn 70: tay người thực hiện, vùng da được tiêm, nút cao su của lọ chứa vắc xin.

+ Trong lúc tiêm phòng cần tránh ánh nắng mặt trời.

3. Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng vắc xin

a. Đường đưa vắc xin

- Tiêm dưới da: vắc xin Newcatle, vắc xin dịch tả vịt, vắc xin tụ huyết trùng keo phèn...

- Tiêm bắp thịt: vắc xin được tiêm vào

trong cơ thường được hấp thu vào trong máu nhanh hơn so với tiêm dưới da. Để tránh trào thuốc ra ngoài từ vị trí tiêm, nên kéo da qua một bên trước khi đâm kim. Gia súc thường tiêm bắp thịt ở đùi, gia cầm là sau gáy, vị trí 1/3 giáp thân; cơ cánh, cơ ức.

- Phun sương, nhỏ mắt, mũi, miệng: vắc xin Laxota, Gumboro, IB,...

- Chủng màng da: vắc xin đậu.

b. Phản ứng sau khi dùng vắc xin

- Sau khi dùng vắc xin, vật nuôi có thể bị phản ứng do: các chất phụ trợ trong vắc xin, cơ thể đang ủ bệnh... Phản ứng cục bộ tại chỗ tiêm là sưng, nóng, đau... nhưng sau một thời gian phản ứng này sẽ mất. Khi có phản ứng cục bộ cần xử lý bằng cách chườm nước nóng tại vị trí tiêm. Trường hợp nơi tiêm bị nhiễm trùng gây apxe mủ thì phải điều trị bằng kháng sinh.

- Tiêm vắc xin còn có thể gây phản ứng dị ứng, vật nuôi có biểu hiện: sốt, run rẩy, nôn mửa, thở gấp, nổi mẩn trên mặt da (thường gặp ở lợn). Nếu phản ứng nhẹ thì sau một thời gian sẽ hết, nếu phản ứng ở mức độ nặng thì vật nuôi có thể bị chết. Khi có hiện tượng dị ứng nên sử dụng các loại thuốc chống Histamin như: Dimadron, Epharin, Phenergan, Adrenalin.

c. Xử lý vắc xin thừa

Sau khi dùng vắc xin nhược độc cho vật nuôi, tất cả vắc xin thừa cần tập trung lại và tiêu hủy (dùng nhiệt hoặc hóa chất), các dụng cụ tiêm hoặc nhỏ vắc xin phải rửa sạch và sát trùng ngay.

d. Sổ ghi chép

Phải có sổ theo dõi: ghi chép đầy đủ ngày dùng, tên, số lô, trạng thái và hạn sử dụng của vắc xin; tình trạng sức khỏe của vật nuôi trước và sau khi sử dụng vắc xin.

Văn Thanh Sưu Tầm